



### “อธิการบดี 7 ชั่วโมง”

ทุกวันนี้ นับวันกระแสความแตกแยกเกิดขึ้นไปทั่วทุกหัวระแหง ในวงการการเมืองไม่ต้องพูดถึง เห็นได้ชัดเจนรายวันจนเป็นที่เอือมระอา แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือความแตกแยกได้ลุกลามไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นความหวังที่พึงสุดท้ายของเยาวชนไทยทั้งหลาย เมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครบกำหนดวาระตำแหน่งอธิการบดีที่ดำรงมาครบ 4 ปี โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ โชติ ธีตรานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาด้วยฝีมือที่เป็นที่ยอมรับและโปร่งใส เมื่อมีการสรรหา อธิการบดีคนใหม่เห็นเทอมต่อไปอีก 4 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์ โชติ ธีตรานนท์ ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งท่ามกลางกระแสการเมืองหลายฝ่ายในมหาวิทยาลัยที่แตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า หลายพรรคหลายพวกที่พยายามจะผลักดันคนของตัวเองขึ้นดำรงตำแหน่ง มีการออกไปปลิว บัตรสนเท่ห์ โจมตีกันอย่างสกปรก สุดท้ายแล้ว ศ.นพ. โชติ ธีตรานนท์ ก็ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกสมัยหนึ่งอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยความสามารถที่เป็นที่ยอมรับกัน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเกิดกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันการศึกษาอันเก่าแก่นานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ มีองค์กร 5 องค์กร ประกอบด้วยสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ และลูกจ้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และองค์การนักศึกษาแม่โจ้ ได้เข้าร้องเรียน "โกตริ" มนตรี ด้านโพลูลย์ ขวัญใจแจ่มัก รมต. ทบวงมหาวิทยาลัย ว่า รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง เป็นเผด็จการ มีพฤติกรรมน่ารังเกียจ สร้างความแตกแยกบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่สำคัญกำลังวางแผนโครงการอธิการบดี 7 ชั่วโมง ฝ่าย รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง อธิการบดีแม่โจ้ก็ออกมาตอบว่า อำนาจ ยศสุข เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยุยงยั่วยุยังไม่ให้ตนเป็นอธิการบดีเพราะตัวเองไม่ได้รับการเลือกนั้งเก้าอี้นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพยายามชักนำการเมืองเข้ามาในมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้สูญเสียภาพพจน์มีการแตกแยกและกำลังล่มสลายในสายตาของสาธารณชน

ขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่าย กำลังโรมรันพันตูซึ่งตีชิงเตนเหมือนกับนักการเมืองอยู่ในแทบทุกมหาวิทยาลัย และเมื่อขึ้นชื่อเรื่องการเมืองแล้วย่อมมีเรื่องสกปรกน่าเหม็นเป็นเรื่องแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ ผลเสียก็จะตกกับสถาบันและนักศึกษา ส่วนบรรดาคณาจารย์ที่เล่นการเมืองในมหาวิทยาลัยกลับไม่รู้สึกอาวรณ์ใจ เพราะยังงักเกะกินอยู่กับสถาบันต่อไปได้ ด้วยเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชน

ระเบียบการเลือกตั้งอธิการบดี หรือแม้แต่คณบดี ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการระบุข้อบังคับใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยว่า การชี้ขาดให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดจะได้รับคะแนนการหยั่งเสียงข้างมากจากการลงคะแนนแต่จะอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดด้วยเหตุนี้ จึงมักเกิดปัญหาขึ้นเป็นประจำระหว่างคะแนน หยั่งเสียง กับสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นช่องโหว่ว่าบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดินั้นมีความเหมาะสมจริงหรือไม่ หากใครสามารถคุมเสียงสภามหาวิทยาลัยได้ ก็อาจก้าวไปสู่โครงการอธิการบดี 7 ชั่วโมงได้ เหมือนการเมืองสนามใหญ่ ยิ่งงัดง้างนั่นเลย ดังนั้นคราวต่อไปอาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่ออกไปดำนักการเมือง ไม่งั้นจะเป็นการดำตัวเอง.

แอดดอย